

**บทความประจำวัน วันนี้ขอเสนอเรื่อง “เช็กก่อนซื้อ ทดสอบก่อนใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางทุกครั้ง”**

ท่านผู้ฟังครับ/คะ ตามที่เกิดกรณีผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์รายหนึ่งออกมาโพสต์เตือนภัย ซื้อแชมพูยี่ห้อดังจากร้านค้าใกล้บ้านมาใช้แล้วมีอาการคันศีรษะ หนังศีรษะลอก จึงนำแชมพูอีกขวดมาเปรียบเทียบ ทำให้เห็นความแตกต่างของเนื้อแชมพูอย่างชัดเจน เมื่อกลับไปสอบถามร้านที่ซื้อ เจ้าของร้านให้ข้อมูลว่าซื้อแชมพูราคาถูกจากรถเร่ที่วิ่งมาขายครับ/คะ

ซึ่งเรื่องนี้ ทางด้าน เกษัชกรวีระชัย นลวยชัย รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบหาแหล่งผลิตแชมพูปลอมดังกล่าวเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย และขอแนะนำร้านค้า ผู้บริโภค ให้เลือกซื้อเครื่องสำอางจากผู้ขายที่น่าเชื่อถือ มีหลักแหล่งแน่นอน ผลิตภัณฑ์ต้องมีฉลากภาษาไทย ระบุข้อความครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ ชื่อผลิตภัณฑ์และชื่อทางการค้า ประเภทหรือชนิดของผลิตภัณฑ์ ชื่อของสารทุกชนิดที่ใช้เป็นส่วนผสม วิธีใช้ ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิต ปริมาณสุทธิ ครั้งที่ผลิต เดือนปีที่ผลิตและหมดอายุ ค่าเตือน และเลขที่ใบรับจดทะเบียน

ทั้งนี้ หากในกรณีที่ซื้อผลิตภัณฑ์มาแล้วพบว่า ภาชนะบรรจุ หรือเนื้อผลิตภัณฑ์แตกต่างจากเดิมที่เคยใช้ สงสัยว่าจะเป็นเครื่องสำอางปลอม ด้อยคุณภาพ หรือเป็นเครื่องสำอางที่ไม่ปลอดภัยในการใช้ สามารถร้องเรียน แจ้งเบาะแสมายังสายด่วน อย. โทร. 1556 Facebook: FDAThai Line: @FDAThai อีเมล 1556@fda.moph.go.th หรือแจ้งที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดได้ทั่วประเทศ อย่างไรก็ตาม ให้เช็กก่อนซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางทุกชนิด ทดสอบก่อนใช้ โดยทาบริเวณท้องแขนหรือหลังใบหู แล้วทิ้งไว้ 24 -48 ชั่วโมง หากเกิดการแพ้ ระคายเคือง ห้ามใช้

ท่านผู้ฟังครับ/คะ นอกจากนี้ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เตือนผู้ประกอบการต้องมีความรับผิดชอบต่อสินค้าที่นำมาขาย อย่าเห็นแก่ผลิตภัณฑ์ที่ราคาถูกกว่าปกติ เพราะอาจเป็นสินค้าปลอม ควรซื้อผลิตภัณฑ์โดยตรงจากผู้ผลิต/ผู้นำเข้า หรือผู้ขายส่งที่น่าเชื่อถือ มีสถานที่ตั้งแน่นอน จะช่วยให้มั่นใจได้มากขึ้น หากมีปัญหาสามารถติดต่อกลับได้ และต้องเป็นเครื่องสำอางที่จดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว มีฉลากภาษาไทยที่ครบถ้วนถูกต้อง ซึ่งการนำเครื่องสำอางปลอมมาขายมีความผิดตามพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 กรณีฉลากแจ้งชื่อผู้ผลิต ผู้นำเข้า หรือแหล่งผลิตที่มีไม่ความจริง ต้องโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ กรณีฉลากแจ้งเลขที่จดทะเบียนที่มีไม่ความจริง ต้องโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ครับ/คะ

**จบบทความประจำวัน เรื่อง “เช็กก่อนซื้อ ทดสอบก่อนใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางทุกครั้ง”**

เรียบเรียงโดย พลฤทธิ์ แก้วพิบูลย์ / เตชินท์ มัชฌันติกะ นำเสนอ

ท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าว สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย [radiothailand.prd.go.th](http://radiothailand.prd.go.th) ติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศ โทรศัพท์ 0 2277 3804 ในวันและเวลาราชการ

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)